



โครงการต้นไม้ของเรา (Trees4All)

ชุดถาม - ตอบ สำหรับเกษตรกร

เอกสารแนะนำ



ถาม: คุณสมบัติของเกษตรกรที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเราจะมีอะไรบ้าง

ตอบ: เกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเราได้ควรมีคุณสมบัติดังนี้

- มีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม
- มีความตั้งใจจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต้องการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย และต้องการใช้ที่ดินของตนเองอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- เต็มใจที่จะปลูกและดูแลต้นไม้อย่างน้อย 100 ต้นต่อไร่ ในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงยินดีที่จะจัดทำข้อมูลรายงานผลการเติบโตของต้นไม้และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี

ถาม: หลังจาก 3 ปีแล้ว เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้หรือตัดไม้ได้หรือไม่ มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกหรือไม่

ตอบ: เกษตรกรเป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์ในต้นไม้ต่อไปแม้จะครบเวลา 3 ปี เกษตรกรมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ตนเองปลูก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลหรือของป่าที่เกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้นี้ ทั้งนี้รายละเอียดการใช้ประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการพิจารณาว่าที่ดินของท่านอยู่ในที่ดินประเภทใด ส่วนการขอตัดฟันเพื่อการใช้เนื้อไม้ นั้นควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน

ถาม: วิธีการสนับสนุนการเงินและการทำงานโครงการต้นไม้ของเราประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ: โครงการต้นไม้ของเราได้รับเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนต้นละ 100 บาท ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ส่วนที่ 1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุน 60% (60 บาท) เพื่อนำไปปลูกและดูแลต้นไม้ในระยะเวลา 3 ปี
- ส่วนที่ 2 เงินจำนวน 40% (40 บาท) เข้ากองทุนต้นไม้ของเราเพื่อนำไปใช้บริหารโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน เช่น การทำระบบติดตามการปลูก การทำระบบทะเบียนสมาชิก แผนที่รายแปลง และค่าตอบแทนทีมงานในการจัดการข้อมูลและสำรวจ เป็นต้น

ถาม: หากปลูกต้นไม้แล้วไม่รอด จะต้องทำอย่างไร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ตอบ: เมื่อปลูกต้นไม้แล้วมีความเป็นไปได้ที่ต้นไม้จะตาย เกษตรกรเจ้าของแปลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปลูกซ่อมแซม ทดแทนต้นที่ตายไป ซึ่งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการจัดการแปลงและการดูแลต้นไม้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจในการดูแลและจัดการให้ต้นไม้รอดตาย

อ.สันติสุข จ.น่าน

ประเทศไทย

ชุดถาม-ตอบสำหรับเกษตรกร

ถาม: หากแปลงที่อยากเข้าร่วมไม่ได้ อยู่ในพื้นที่อำเภอสันติสุข จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

ตอบ: โครงการจำกัดพื้นที่เป้าหมายอยู่ในเฉพาะอำเภอสันติสุขก่อนในระยะแรกของโครงการ แต่ในอนาคตโครงการอาจจะสามารถขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ

ถาม: เกษตรกรจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเรา

ตอบ: ผลประโยชน์ประการแรกคือ ท่านจะได้รับเงินสนับสนุนในการปลูกต้นไม้รายละ 6,000 บาท ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดตามเงื่อนไขของโครงการ นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปลูก การดูแลต้นไม้ การจัดการแปลงให้มีคุณภาพ และการค้นหาตลาดเพื่อการจำหน่ายผลผลิตจากต้นไม้ที่ปลูกขึ้น

ถาม: กล้วยไม้ที่จะนำมาปลูกมาจากที่ไหน ใครเป็นผู้จัดหา

ตอบ: กล้วยไม้จะมาจากแม่ไม้ในท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถเพาะขึ้นมาเองได้ โดยทางโครงการจะจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคในการเพาะกล้วยไม้ต่างๆ

รวมถึงอุดหนุนจากเรือนเพาะชำชุมชน หรือรับฟรีจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น ในกรณีที่ต้องการเลือกพันธุ์ไม้ประเภทอื่น เกษตรกรสามารถจัดหาเองได้

ถาม: เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มปลูกยางพาราใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

ตอบ: สามารถเข้าร่วมได้ แต่เกษตรกรต้องยอมรับเงื่อนไขการปลูกต้นไม้ 100 ต้น ผสมใบแปลงยางพารา เพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่สวนยางที่เข้าร่วมโครงการ

ถาม: ถ้ามีต้นไม้ที่เพิ่งปลูกในแปลงเกษตรกรก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรสามารถนำมาเข้าโครงการต้นไม้มของเราได้หรือไม่

ตอบ: นับได้สำหรับกรณีเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ก่อนได้รับคัดเลือกไม่เกิน 1 ปี เพื่อยืนยันว่าเงินที่ได้จากการสนับสนุนนั้นนำมาดำเนินการทำกิจกรรมจริง และสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้จริง

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต้นไม้มของเรา อากาศกรณ์ ทองเสงี่ยม โทร 080-5695951

ติดต่อรีคอฟ ประเทศไทย



รีคอฟ ประเทศไทย

คูปณ. 111 ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
ถ. พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10903
โทร: 02-9405700



@RECOFTCinThailand
thailand@recoftc.org
www.recoftc.org/thailand